

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๖๙๕๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๕๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ค่านิยมเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสาร ค่านิยม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ค่านิยมเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมอบให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภุชงค์ โขติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานธุรการ)

โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๒

โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”



## คำนิยม

### รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผมขอส่งความปรารถนาดี และขอแสดงความยินดีมายังท่านผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเกษียณอายุราชการทุกท่าน

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวาระเกษียณอายุราชการ นับเป็นเกียรติประวัติที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เป็นบุญนียบุคคลที่ทรงคุณค่า โดยท่านได้อุทิศเวลา พุ่มเทก่าลังกาย กำลังใจ ฝึนฝ่ออุปสรรคนานัปการ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งล้วนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยสมบูรณ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังได้สืบทอดอุดมการณ์ และสานต่องานด้านการศึกษาของชาติให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบไป

โอกาสนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดประทานพรให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส และใช้ชีวิตในยามเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป

พลตำรวจเอก

(เพิ่มพูน ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



## คำนิยม

### รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับ ของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน ผมขอแสดงความยินดีด้วยมโหิตาจิต

ขอชื่นชมและยกย่องในเกียรติคุณของทุกท่านที่ได้ทุ่มเทให้กับการศึกษาและปฏิบัติงาน ด้วยความเพียรพยายาม มีความเสียสละ และมีจิตสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจจับจนครบกำหนด เกษียณอายุราชการ นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง สมควรแก่การยกย่อง สรรเสริญ และได้รับการจดจำ ซึ่งคุณงามความดีที่ท่านได้ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษานั้น จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ ในการดำเนินชีวิตและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

(นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ